

Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Xét tặng danh hiệu “GVT-ĐVN” giai đoạn 2016 - 2018

**Kính gửi: Công đoàn giáo dục Việt Nam**

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ vào Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ, ngày 26 tháng 5 năm 2004 và Thông tri số 01/TTr-TLĐ, ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Căn cứ Thực hiện hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2020.

Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên đã sơ kết đánh giá thành tích hoạt động phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của đơn vị giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của Ban nữ công; vai trò của Ban nữ công trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức phong trào; những việc đã làm, việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập và làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; xác định phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo trong triển khai thực hiện phong trào.

2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” từ năm 2016 đến nay (03 năm thực hiện).

Với những thành tích trên, Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam xét khen thưởng cho cá nhân sau:

**Đặng Thị Hương Thảo – Giảng viên khoa Ngoại ngữ**

Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đảm bảo các thành tích của cá nhân được đề nghị là đúng thực tế.

Kính trình Công đoàn Giáo dục Việt Nam xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
TS. Nguyễn Thị Thúy**

**DANH SÁCH**  
**CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG PHÒNG TRÀO “GIỎI**  
**VIỆC TRƯỜNG – ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2016-2018**

*(Kèm theo tờ trình số 84/CD.ĐHSPKTHY-TTr ngày 09/11/2018)*

**Đơn vị: Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên**

**Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Tặng bằng khen**

**Cá nhân**

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
1	Đặng Thị Hương Thảo	Phó trưởng khoa Ngoại ngữ

*(Danh sách này bao gồm 01 cá nhân)*



Hung Yên, ngày 8 tháng 11 năm 2018

## BÁO CÁO TỔNG KẾT 3 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2016-2018

### I. Tình hình chung

#### a. Số liệu cơ bản

+ Số lượng nữ CB nữ của trường là 238 chiếm 46,5% tổng số Cán bộ giảng viên, người lao động (CBGVNLD) trong trường.

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Số chị em đạt trình độ từ TS trở lên: 9 người; Thạc sỹ: 197 người; đại học: 20 người; trình độ khác: 10 người.

#### b. Thuận lợi, khó khăn

##### - Thuận lợi:

+ Trong các năm qua Nhà trường và công đoàn luôn quan tâm đến công tác nữ. Nhà trường và Công đoàn luôn sâu sát đến hoàn cảnh từng chị em để phân công lao động phù hợp với năng lực, với điều kiện của từng người tạo điều kiện cho chị em làm tốt công việc của trường kết hợp hài hòa với công việc gia đình.

+ Địa phương luôn quan tâm đến phong trào chung trong đó có phong trào nữ

+ Công đoàn ngành cấp trên thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác công đoàn trong đó có công tác nữ.

+ Chị em trong Công đoàn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau về mọi mặt.

##### - Khó khăn:

+ Một số chị em có hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn.

+ Một số chị em nhà xa trường, con nhỏ việc nên khó khăn khi tham gia các hoạt động.

### II. Nội dung báo cáo

#### 1. Công tác chỉ đạo và triển khai phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015

##### a. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBNGLĐ trong toàn trường; nâng cao chất lượng của phong trào thi đua, gắn với tuyên truyền giáo dục về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.



Vận động nữ CBNGLD chủ động, tích cực học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp; đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, nghiên cứu khoa học, sử dụng sản phẩm khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả; tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn về trình độ và năng lực nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ngành Giáo dục.

Vận động nữ CBNGLD tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và xã hội; xây dựng tập thể, đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh và gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Xây dựng người phụ nữ ngành Giáo dục theo 5 tiêu chí: “*Yêu nước; Có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt công tác được giao; Có sức khỏe; Có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu; Quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng*”, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, giản dị và thanh danh của nhà giáo.

#### **b. Kết quả đạt được thực hiện phong trào**

Nhờ có sự chỉ đạo như trên nên 3 năm qua Ban nữ công đã lập được những thành tích đáng kể, đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường:

##### **\* Về công tác giảng dạy:**

Hầu hết các chị em được phân công giảng dạy đều hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đạt và vượt chỉ tiêu chất lượng giao, giảng dạy đều vượt giờ tiêu chuẩn, tham gia nghiên cứu khoa học rất mạnh, có nhiều chị em là chủ nhiệm các đề tài NCKH các cấp, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có nhiều nữ giáo viên được khen thưởng của cấp trên như nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2018 có 15 chị em đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 99% Nữ CBNGLD đạt từ Lao động tiên tiến trở lên.

##### **\* Về học tập và nâng cao trình độ:**

Tất cả chị em luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, tham gia đầy đủ, tích cực các lớp bồi dưỡng thường xuyên, các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, thường xuyên dự giờ đồng nghiệp. Trong 3 năm qua đã có 5 chị em bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nhiều đồng chí nữ tham gia học nâng cao trình độ đáp ứng với đề án phát triển giáo viên ngoại ngữ đến năm 2020 và đạt trình độ B2. Tích cực tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ sư phạm; Lý luận chính trị; cán bộ công đoàn, nữ công;...

##### **\* Về công tác đoàn thể:**

Công tác công Đoàn, Đảng cũng được chị em tham gia rất tích cực. Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hàng năm vào các ngày lễ lớn đều được các chị em tham gia rất nhiệt tình. Các chị em trong các tổ nữ công luôn quan tâm



chăm lo cho sức khỏe của mình để có đủ sức khỏe đáp ứng công việc và với nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Nhiệt tình, hăng hái hoàn thành tốt công việc ở trường, song mỗi chị em đều không coi nhẹ trọng trách của thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình. Mỗi chị em đều trăn trở trong công việc xây dựng gia đình mình thành gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư. 100% gia đình các chị em đều hòa thuận con cái ngoan ngoãn, học tập tiến bộ. Trong các năm qua các chị em đều tự giác thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, luôn đoàn kết xóm giềng, đồng nghiệp và giúp nhau làm kinh tế gia đình.

### **c. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm**

Trong 3 năm qua Ban nữ công Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập thể nữ giáo viên đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được phân công, làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ.

#### **Bài học kinh nghiệm:**

1. Tranh thủ sự ủng hộ và lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của các ngành cấp trên của ban nữ công cấp trên.

2. Công đoàn phải kết hợp chặt chẽ với chuyên môn, tìm hiểu sâu sát về đời sống kinh tế gia đình, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của chị em để có hướng phân công phù hợp giúp chị em hoàn thành tốt công tác.

3. Vận động và tạo điều kiện để chị em tự học, tự rèn nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức đáp ứng với yêu cầu giáo dục đào tạo hiện nay.

4. Để vận động chị em tham gia tốt các phong trào, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thì những người làm công tác nữ phải thật gần gũi với tập thể, với chị em để qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em và có hướng giúp đỡ kịp thời. Ngoài lòng nhiệt tình sẵn có, cán bộ nữ công phải có năng lực, gương mẫu trong công tác, trong lối sống để luôn là chỗ dựa tinh thần cho chị em.

5. Phong trào phát động phải có theo dõi, động viên, sơ kết, tổng kết biểu dương những gương điển hình hàng năm công bằng, chính xác, tránh xét qua loa, tình cảm làm mất lòng tin trong chị em, nhằm kích thích chị em phấn đấu vươn lên.

6. Tổ chức được các hoạt động hỗ trợ nhau nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm nuôi con khỏe dạy con ngoan, giữ vững gia đình hạnh phúc, trợ vốn giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình.

### **d. Kiến nghị, đề xuất**

Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt: bổ sung kiến thức, kỹ năng nhiều hơn nữa cho cán bộ phụ trách công tác nữ công ở cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho ban nữ công cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.



## 2. Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020

- Nâng cao nhận thức về công tác nữ công và bình đẳng giới cho cán bộ Ban nữ công và nữ CBNGLĐ trong Nhà trường;

- Làm tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBNGLĐ;

- Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” bổ sung các tiêu chí “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và của đơn vị;

- Làm tốt công tác vận động đội ngũ nữ CBNGLĐ tự học tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - trách nhiệm". "Giỏi việc trường – Đảm việc nhà" Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"...

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hướng dẫn số Số: 02/CĐN-TGNC về Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động, giai đoạn 2016-2020 của Công đoàn giáo dục Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” của ngành, các bài học kinh nghiệm, các tấm gương điển hình của phong trào trong thời gian qua, đồng thời lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.



K.T. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
TS. Nguyễn Thị Thúy

Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**TÓM TẮT THÀNH TÍCH TRÍCH NGANG CỦA CÁ NHÂN**

(Kèm theo tờ trình số 84/TTr-CD.ĐHSPT HƯNG YÊN ngày 09/11/2018 của Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên)

TT	Họ và tên	Tóm tắt thành tích đạt được	Danh hiệu đề nghị khen thưởng
1	Đặng Thị Hương Thảo	<p><b>Tư tưởng chính trị, đạo đức phong cách, chấp hành chế độ chính sách:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Với vai trò là Bí thư Chi bộ Ngoại ngữ, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của Khoa và Nhà trường, hàng năm đều đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</li><li>- Luôn gương mẫu và nêu cao tinh thần Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.</li><li>- Thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường và cấp trên đề ra</li><li>- Luôn có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực, trung thực và là tấm gương đạo đức của một người đảng viên.</li><li>- Luôn giữ vững phẩm chất trong sáng của một người giảng viên làm việc trong môi trường sư phạm.</li></ul> <p><b>Công tác quản lý:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Phó trưởng khoa Ngoại ngữ, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.</li><li>+ Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Truyền thông London phụ trách cơ sở 1, luôn đã chỉ đạo tốt hoạt động của Trung tâm.</li></ul> <p><b>Công tác chuyên môn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luôn dạy vượt số giờ quy định và tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp</li><li>- Luôn được người học đánh giá giảng dạy ở mức giỏi và xuất sắc</li></ul>	Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen



**Công tác nghiên cứu khoa học:** Trong 3 năm học vừa qua, đã đạt được một số thành tích:

- Bài báo: 13 bài báo tại các hội thảo trong nước, quốc tế và các tạp chí uy tín trong nước.
- Thư ký 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
- Thành viên 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
- Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
- Chỉ đạo các giảng viên trong khoa tổ chức thành công 02 hội thảo quốc gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đề án 2020.

**Học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ:**

- Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học ngày 30/06/2018
- Tham gia tích cực các khóa học bồi dưỡng: khóa bồi dưỡng giảng viên cốt cán có yếu tố nước ngoài, chằm nói và ra đề thi theo định dạng VSTEP, khóa học kiểm định chất lượng các trường đại học, bồi dưỡng chính chỉ nghiệp vụ sư phạm, tin học cơ bản...
- Thường xuyên tham gia các khóa học online của các trường Đại học trên thế giới và các buổi tập huấn do các chuyên gia nước ngoài trình bày.

**Thi đua khen thưởng:**

- Đạt danh hiệu chiến sĩ đua đua cơ sở 03 năm học liên tiếp (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018)
- Đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” 03 năm học liên tiếp (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018)
- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vì có thành tích trong việc dẫn dắt đội tuyển tiếng Anh của Nhà trường đạt giải cao năm học 2016-2017.
- Được Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục. (2015-2016, 2016-2017).



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
TS. Nguyễn Thị Thúy

*Hưng Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2018*

**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  
VỀ VIỆC XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHO CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC  
TRONG PHONG TRÀO ‘GIỎI VIỆC TRƯỜNG – ĐẢM VIỆC NHÀ’ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018**

- Thành phần:

+ Các ủy viên Ban chấp hành công đoàn: 09 đồng chí

+ Có mặt: 08                      Vắng mặt: 01

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm: Văn phòng Công đoàn trường.

- Chủ tọa: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó chủ tịch Công đoàn trường

- Thư ký: Đồng chí Nguyễn Thu Cúc - Ủy viên Ban chấp hành

**Nội dung**

1. Đồng chí Nguyễn Đình Hân, chủ tọa tuyên bố lý do cuộc họp:

Thực hiện hướng dẫn số 09/HD-CDN ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016–2020. Ban chấp hành công đoàn trường Đại học SPKTHY đã triển khai họp bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen.

2. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Hân thông qua các văn bản hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các tiêu chuẩn để được xét tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Sau thời gian thảo luận căn cứ danh sách các công đoàn bộ phận giới thiệu và các kết quả hoạt động công đoàn của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí giới thiệu đồng chí:

**Đặng Thị Hương Thảo – Phó trưởng khoa Ngoại ngữ**



Đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016–2018 của Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giới thiệu, đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam xét tặng bằng khen. Hội nghị thống nhất với số phiếu 8/9 đồng chí dự họp nhất trí (đạt 89%).

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2018. Biên bản đã được thông qua tất cả các thành viên tham dự hội nghị với sự nhất trí cao./.

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Thúy**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thu Cúc**

Hưng Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2018

## **BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN**

**Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng  
bằng khen GVT-ĐVN giai đoạn 2016-2018**

### **I. Sơ yếu lý lịch:**

Họ, tên: Đặng Thị Hương Thảo

Năm sinh: 1979

Giới tính (Nam/Nữ): Nữ

Quê quán: Thôn Chi Long - xã Ngọc Long - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Nơi thường trú: Thôn Yên Lịch - xã Dân Tiến - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng khoa Ngoại ngữ

### **II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc**

#### **1. Tư tưởng chính trị, đạo đức phong cách, chấp hành chế độ chính sách:**

- Luôn có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực, trung thực và là tấm gương đạo đức của một người đảng viên.

- Luôn gương mẫu và nêu cao tinh thần Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bản thân và gia đình tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt luật an toàn giao thông, thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường và cấp trên đề ra.

- Luôn có tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Ngành, các nội quy, quy định của Nhà trường. Thực hiện tốt chỉ thị 06 của Bộ chính trị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không".

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Chủ động thực hiện các công việc được giao theo đúng quy trình, quy định; báo cáo kịp thời kết quả công việc đã thực hiện và những vấn đề phát sinh trong công việc với lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. Luôn an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Luôn giữ vững phẩm chất trong sáng của một người cán bộ làm việc trong môi trường sư phạm. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Công đoàn trường phát động.

#### **2. Công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn**

##### **2.1. Công tác chuyên môn**

- Với vai trò là Phó trưởng khoa, tôi luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Luôn có ý thức tự học hỏi và thực hiện tốt nhiệm vụ của một giảng viên, đảm nhận các môn học của Bộ môn Lý thuyết tiếng và Thực hành tiếng; Tham gia giảng dạy tiếng Anh các lớp cao học tiếng Anh của trường. Năm học 2015-2016, tổng giờ thực hiện là 648 tiết và 03 hướng dẫn khóa luận và phản biện 03, vượt giờ 208 tiết. Năm học 2016-2017, tổng giờ thực hiện 746 tiết, hướng dẫn 04 sinh viên làm khóa luận và phản biện 06 khóa luận tốt nghiệp, vượt giờ 346 tiết. Năm học 2017-2018,



tổng số giờ thực hiện là 570 tiết, hướng dẫn 03 khóa luận, phân biện 06 đề tài, vượt giờ 260 tiết. Thường xuyên tham gia các khóa học online. Triển khai thành công chương trình tiếng Anh tăng cường cho sinh viên khóa mới; Luôn được người học đánh giá giảng dạy ở mức giỏi và xuất sắc.

Năm 2015-2016: Tham gia 01 hội thảo quốc tế về Ngôn ngữ học ứng dụng của tổ chức Hiệp hội TESOL thế giới và báo cáo tại 04 hội thảo quốc gia: Hội thảo quốc gia tại Tây Nguyên với bài báo cáo về “*Một số chia sẻ về việc xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên*”; Hội thảo quốc gia tại Tây Bắc với bài báo cáo về “*Phương pháp giao nhiệm vụ trong dạy và học ngữ pháp là một giải pháp hiệu quả thay thế các phương pháp ngữ pháp truyền thống*” ngày 29/11/2015 và Hội thảo quốc gia tại Trường ĐHSPKT Hưng Yên với 01 báo cáo về kết quả khảo sát về “*Đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá tiếng Anh đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của sinh viên các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp các Tỉnh/ TP Miền Bắc*” ngày 08/11/2015 và 01 báo cáo về kết quả khảo sát “*Thực trạng chuẩn đầu ra cho sinh viên CĐ, ĐH khu vực miền Bắc*” ngày 28/11/2015. Hoàn thành khóa bồi dưỡng giáo viên, giảng viên cốt cán về chính sách và hoạt động đổi mới dạy – học ngoại ngữ của Đề án 2020 được tổ chức từ ngày 10/11/2015 đến 28/12/2015 tại Đại học Hà Nội. Hoàn thành khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ tháng 12/2015-01/2016.

Năm 2016-2017: Báo cáo tại hội thảo quốc gia ở Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về “*An analysis of the approach to grammar in the New Headway Pre-intermediate and Implications for teaching and learning*” tháng 12/2016. Báo cáo tại hội thảo quốc tế tại ThaiTESOL từ 19-21/01/2017 về “*Using portfolios to improve listening skills*”. Có 04 bài báo đăng trên tạp chí trong nước: “*Dissimilar Joining A6061 Aluminum Alloy and SUS304 Stainless Steel by the Tungsten Inert Gas Welding Process*”, *Journal of Science and Technology* tập 54 (2016), Tr. 64-74; “*Tổng quan tình hình nghiên cứu giới từ định vị không gian*”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên*, số 12 (12/2016), Tr. 132-137; “*Ngữ nghĩa của giới từ above, below và under trong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt*”, *Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội*, số 31 (5/2017), Tr. 77-84; “*Nghĩa không gian của giới từ over*”, *Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 7 (7 /2017), Tr. 86-93. Tham gia Hội thảo “*Matching a Curriculum to the B1 and the Tests*” ngày 08/10/2016 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Tham dự 01 workshop do chuyên gia Úc trình bày tại trường Đại học Thủy Lợi ngày 15/12/2016. Tham gia dự án Quảng Bình 2.0 bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho các giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học do Đại sứ quán Mỹ tài trợ. Tham gia Khóa học “*ELT Leadership Management*” tại Thái Lan tháng 01/2017. Tham gia Hội thảo về “*Community of Practice Forum for English Language Teaching Professionals*” ngày 10/06/2017 tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Tham dự 04 workshops do chuyên gia Mỹ trình bày tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 04 -05/12/2017. Tham gia ban tổ chức của Hội thảo quốc tế VietTESOL lần thứ 3.

Năm học 2017-2018: Thụ ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: *Nghiên cứu, ứng dụng hợp kim nhôm với thép tiên tiến bằng phương pháp hàn ma sát khuấy*, Mã số: B2018-SKH-05, 2018. Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: *Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong quá trình tính toán, mô phỏng liên kết hàn giáp mối và hàn góc*, 2017 với kết quả xếp loại tốt. Viết bài và tham gia báo cáo tại Hội thảo quốc tế Engaging Vietnam, Tp Hồ Chí Minh, 2017:



khoa học của trường Đại học Tây Bắc: *Phân tích phương pháp dạy ngữ pháp trong giáo trình New Headway Pre-intermediate và gợi ý cho việc dạy và học. Một nghiên cứu điển hình ở khoa Hóa và Môi trường trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên*, Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Bắc, số 11 (12/2017). Viết 01 bài và trình bày báo cáo tại VietTESOL International Convention 2018: *Using Facebook to improve English Speaking Skill for the English major students*, The VietTESOL International Convention 2018, p. 62. Tham gia Hiệp hội Viettesol. Tham gia triển khai một số công việc cùng với Ban tổ chức của VietTESOL International Convention 2018 được tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tham gia 02 workshop do chuyên gia Úc trình bày tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018: *Teachers and students' attitudes towards the use of the supplementary material in the English classes at Hung Yen University of Technology and Education*. Mã số: UTEHY.T021.P1718.03.

- Tích cực học tập và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp: dự giờ, hướng dẫn giáo viên mới và tổ chức các buổi seminar và hội thảo.

## 2.2. Hoạt động công đoàn

- Với vai trò là Bí thư chi bộ Ngoại ngữ, tôi tích cực đóng góp sáng kiến cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn và tổ nữ công của khoa Ngoại ngữ. Gắn các hoạt động của tổ chức công đoàn vào trong công tác chuyên môn của đơn vị và các đoàn viên công đoàn đạt kết quả cao.

- Luôn phối hợp với công đoàn khoa chăm lo đến đời sống tinh thần, đảm bảo việc được thực hiện tất cả các quyền lợi của đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao. Quan tâm, động viên và chia sẻ kịp thời đối với những công đoàn viên gặp khó khăn trong công việc, ốm đau hoặc rủi ro trong cuộc sống.

- Tham gia tích cực trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” do các cấp công đoàn tổ chức. Cá nhân đã 6 lần đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Cụ thể: năm học 2011-2012, năm học 2013 -2014, năm 2014 -2015, năm học 2015-2016, năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018.

## III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng

a) Danh hiệu thi đua:

TT	Năm học	Danh hiệu thi đua	Số, ngày tháng ban hành quyết định
1	2015-2016	Chiến sỹ thi đua cơ sở	Quyết định số 904/QĐ- ĐHSPTKTHY ngày 08/8/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHSPTKTHY
2	2016-2017	Chiến sỹ thi đua cơ sở	Quyết định số 1592/QĐ- ĐHSPTKTHY ngày 08/8/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHSPTKTHY
3	2017- 2018	Chiến sỹ thi đua cơ sở	Quyết định số 1255/QĐ-ĐHSPTKYHY ngày 02/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

b) Hình thức khen thưởng:

TT	Năm học	Hình thức khen thưởng	Số, ngày tháng ban hành quyết định
1	2016 -2017	Giấy khen của Hiệu trưởng - Trường Đại học SPKT Hưng Yên	Quyết định số 1829/QĐ-ĐHSPTKTHY ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐHSPTKTHY



2	2016 -2017	Giấy khen “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”	Quyết định số 33 ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên.
3	2017 -2018	Bằng khen của Bộ trưởng - Bộ giáo dục và đào tạo	Quyết định số 130/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2018
4	2017 -2018	Giấy khen “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”	Quyết định số 71 ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên.

Tôi xin cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật!

**Xác nhận của Công đoàn  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Người viết báo cáo**




**Nguyễn Thị Thúy**

**Đặng Thị Hương Thảo**

STT	Năm học	Hình thức khen thưởng	Số ngày tháng báo cáo
1	2015-2016	Chiến sỹ thi đua cơ sở	Quyết định số 004/QĐ-ĐHSPKT-HY ngày 08/8/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT-HY
2	2016-2017	Chiến sỹ thi đua cơ sở	Quyết định số 1392/QĐ-ĐHSPKT-HY ngày 08/8/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT-HY
3	2017-2018	Chiến sỹ thi đua cơ sở	Quyết định số 1227/QĐ-ĐHSPKT-HY ngày 02/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT-HY
1	2016-2017	Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học SPKT Hưng Yên	Quyết định số 1829/QĐ-ĐHSPKT-HY ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT-HY